

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวด 1 รอบ 6 เดือน)
สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินงานลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่งเริ่มปฏิบัติงาน จึงยังไม่มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ตามระยะเวลาประเมิน	1.สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ 2. จัดทำฐานข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เพื่อใช้ในการติดตาม	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ตามระยะเวลาประเมิน	ร้อยละ 90	ผลงานทางวิชาการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	ไม่บรรลุ	ยังสำรวจไม่ครบถ้วนและยังไม่ถึงกำหนดบันทึกผลงานในระบบ HURIS	1.หาแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการทำผลงานวิชาการ 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่รูปแบบต่างๆ	1. จัดสรรงบประมาณของคณะ	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	
ห้องเรียนมีจำนวนไม่เพียงพอ	1. มีการใช้ห้องเรียนร่วมกันระหว่างคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. ห้องเรียนถูกปรับเปลี่ยนใช้ไปในรูปแบบอื่น เช่น ห้องพักอาจารย์ ห้องศาลจำลอง 3. ขนาดของห้องเรียน ไม่รองรับจำนวนนิสิตกลุ่มขนาด 70 คนขึ้นไป	1.จัดสรรห้องเรียนให้แก่คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.สำรวจจำนวนห้องพักอาจารย์ที่ใช้อยู่ให้เป็นปัจจุบัน 3.ขอใช้ห้องเรียนของอาคารเรียนรวม หรือคณะอื่น	จัดสรรห้องเรียนได้ตามรายวิชาที่เปิดสอนครบถ้วน	ร้อยละ 85	จัดสรรห้องเรียนได้ครบถ้วนตามรายวิชาที่เปิดสอน	บรรลุ	ไม่มี	1. หาห้องเรียนเพิ่มเติม 2. จัดสรรห้องเรียนให้เหมาะกับวิชาที่เปิดสอน	1. ติดต่อประสานงานกับคณะหรือหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถอนุเคราะห์ห้องเรียนได้	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีจำนวนน้อย ไม่เป็นไปตามแผน	1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรยังไม่แพร่หลายและทั่วถึง 2. ผู้สมัครเรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย	1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้หลากหลายมากขึ้น เช่น website facebook roadshow 2. จัดติวความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษ	มีจำนวนนิสิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ 10	จำนวนนิสิตยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์	ไม่บรรลุ	ผู้สมัครที่สอบผ่านยังไม่ถึงตามเกณฑ์ที่รับ	1. จัดอบรมให้ความรู้ในการสอบภาษาอังกฤษแก่ผู้สมัคร	1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กว้างขวางมากขึ้น 2. ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้สมัคร	ประธานหลักสูตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์)

ตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์

วันที่ 27 มีนาคม 2563